

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Bình Trung, ngày 12 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình trước và trong tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(Tính đến ngày 12/02/2024 (tức ngày 03 tết âm lịch))

Thực hiện Công văn số 339/UBND-VP ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Bình Trung báo cáo tình hình cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các văn bản chỉ đạo liên quan của cơ quan chuyên môn cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã Bình Trung đã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo các thôn bản đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định của Nhà nước về cấm sử dụng, vận chuyển và buôn bán các loại pháo nổ. Tổ chức thực hiện kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn; đẩy mạnh sản xuất đông xuân năm 2023-2024 và ra quân đầu xuân trồng cây, làm thủy lợi và đường giao thông nông thôn.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản: Chương trình làm việc của UBND xã năm 2024; Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công văn số 39/UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 15/01/2024 của BCĐ vệ sinh ATTP về triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/01/2024 về việc ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/01/2024 về tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và một số văn bản triển khai theo lĩnh vực phân công phụ trách cơ bản được đảm bảo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Tình hình hàng hoá, giá cả

Công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa được thực hiện tốt. Các cá nhân kinh doanh thương mại - dịch vụ đã chuẩn bị đầy đủ hàng hoá, thực phẩm thiết yếu đáp ứng nhu cầu chuẩn bị tết cho nhân dân trên địa bàn toàn xã; hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, đảm bảo về chất lượng. Nhìn chung, giá cả thị trường có tăng so với các tháng trước nhưng không tạo biến động lớn.

2. Tình hình an ninh - trật tự an toàn xã hội

Các lực lượng Quân sự, Công an xã chủ động tham mưu xây dựng các văn bản đảm bảo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán 2024 ⁽¹⁾. Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đạt 100% các hộ dân, tổ chức trên địa bàn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo, không có cháy nổ xảy ra; nhân dân thực hiện tương đối tốt các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và chuẩn bị đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Trong đêm giao thừa không có tiếng pháo nổ.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

3. Tình hình thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo

Chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi NCC cho các đối tượng người có công đầy đủ, đúng thời gian quy định với số tiền là 29.106.000 đồng; các đối tượng bảo trợ xã hội trên 90 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan cấp trên, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị đoàn thể xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng số 314 xuất quà với tổng trị giá 238 triệu đồng. Giải quyết cứu đói giáp hạt nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 22 hộ nghèo với tổng số 1.260kg gạo.

4. Tình hình sản xuất nông nghiệp

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông - Xuân đạt hiệu quả, trước tết, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác triển khai, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm trước, trong và sau Tết. Chủ động công tác cày ải đất, chuẩn bị tốt công tác cung ứng các loại giống phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.

Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác ra quân đầu xuân trồng cây, làm thủy lợi và giao thông nông thôn.

⁽¹⁾ Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 25/01/2024 về kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về Quản lý vũ khí, VLN, CCHT năm 2024 và phân công lực lượng tuần tra kiểm soát phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phê duyệt Dự án Chăn nuôi gà 6 ngón trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng - Thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2023) , ngày 05/02/2024 Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện cấp 3.120 con gà giống và 14.040 kg thức ăn chăn nuôi cho 78 hộ /8 thôn tham gia dự án.

5. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích.. đã tuyên truyền tới người dân các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đón tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh; tuyên truyền các nội dung về chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển buôn bán và đốt các loại pháo nổ. Chỉ đạo các thôn bản trên địa bàn xã treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn được đảm bảo. Cũng trong tháng 02/2024, Ban tổ chức lễ hội xã đã tổ chức và trao giải thi đấu môn bóng đá cho các đội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

6. Công tác Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban an toàn vệ sinh thực phẩm xã xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết và lễ hội xuân năm 2024, đặc biệt là các hộ kinh doanh trên địa bàn trong khâu bảo quản và kinh doanh các mặt hàng lương thực - thực phẩm, rượu - bia, nước giải khát, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều trị kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

Đối với công tác môi trường: Qua kiểm tra trên các tuyến đường chính nhìn chung công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác trước, trong tết được đảm bảo.

7. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong thời gian trước và trong Tết trên địa bàn xã không có hiện tượng dùng quỹ công làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; mọi khoản chi, mua sắm tại các cơ quan, đơn vị trong dịp tết Nguyên đán đều được thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu. Việc thanh toán tiền lương, phụ cấp cho cán bộ công chức và người lao động được đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách.

8. Thực hiện chế độ trực tết

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Thông báo số 94/TB-UBND ngày 02/02/2024 về lịch trực tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo cán bộ công chức trực Tết và nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo bảo vệ cơ quan an toàn và giải quyết đầy đủ các công việc trong dịp Tết theo đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong thời gian trước, trong tết nguyên đán năm 2024, UBND xã đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của huyện về các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán. Kết quả: nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đã thực hiện đạt kết quả rất tích cực hoàn thành kế hoạch đề ra; các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trực tiếp phục vụ cho nhu cầu Tết được cung ứng đầy đủ; giá cả thị trường được bình ổn. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tổ chức chu đáo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. An ninh, trật tự được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Không để xảy ra sử dụng pháo nổ trái phép.

Trên đây là Báo cáo tình hình trước và trong tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của UBND xã Bình Trung./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- MTTQ và các Đoàn thể xã
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Hà Minh Phú